

Số: *39* /TB-UBND

Lai Châu, ngày *28* tháng 6 năm 2019

THÔNG BÁO

**Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Hội nghị trực tuyến
sơ kết nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và
phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 6 (lần 02) năm 2019**

Ngày 20/6/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phiên họp thường kỳ tháng 6 (lần 02) năm 2019. Dự Hội nghị có đồng chí Giàng Páo Mỹ - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Đoàn Đức Long - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh; Các đại biểu đại diện Lãnh đạo: Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Đảng ủy khối các cơ quan, Đảng ủy khối các Doanh nghiệp, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh; Lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và các huyện. Sau khi thông qua các nội dung dự thảo trình tại phiên họp và ý kiến tham gia của các đại biểu, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận như sau:

I. Các nội dung trình tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2019.

Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019 trong bối cảnh đan xen những thuận lợi và không ít khó khăn, thách thức, thời tiết diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của nhân dân. Song với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, sâu sắc của Tỉnh ủy, sự giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh, sự cố gắng trong điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019 đã đạt được những kết quả khá tích cực: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 6,5% tăng 2,58 điểm % so với cùng kỳ năm 2018; tổng thu ngân sách địa phương ước đạt 5.671,3 tỷ đồng, bằng 72% dự

toán HĐND tỉnh giao, tăng 7% so với cùng kỳ, thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 950 tỷ đồng, bằng 44% dự toán, tăng 14% so với cùng kỳ; doanh thu dịch vụ và hàng hoá ước đạt 2.730 tỷ đồng, tăng 10,2% so với cùng kỳ, nhất là du lịch có sự khởi sắc, doanh thu từ dịch vụ du lịch là 304 tỷ đồng, tăng 33,45% so với cùng kỳ; tổng diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt 6 tháng đầu năm ước đạt 45.494 ha, sản lượng ước đạt 42.350 tấn, sản lượng chè búp tươi ước đạt 16.190 tấn, tăng 3.020 tấn so với cùng kỳ; các sở, ngành, các cấp có sự đổi mới sáng tạo, đã tổ chức Hội nghị phân tích, đánh giá về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh, Diễn đàn đối thoại doanh nghiệp năm 2019 “Vì sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp” và tổ chức các Hội nghị tiếp xúc làm việc với nhiều nhà đầu tư đến tìm hiểu môi trường đầu tư trên địa bàn tỉnh, đã tạo hiệu ứng mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và xã hội; đời sống của Nhân dân được cải thiện; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện tốt; quốc phòng, an ninh được củng cố và giữ vững.

Thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch đánh giá cao những kết quả đã đạt được, ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực của các sở, ngành, địa phương trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm 2019.

Những kết quả đạt được là tích cực, song vẫn còn những tồn tại, hạn chế mà chúng ta cần phải quan tâm và chỉ đạo quyết liệt hơn nữa như: Dịch tả lợn Châu Phi khó kiểm soát; cải cách môi trường kinh doanh còn chậm; cải cách hành chính chưa có chuyển biến rõ nét; tình hình an ninh trật tự, tình hình khu vực biên giới vẫn tiềm ẩn phức tạp; một số sở, ngành, địa phương chưa thực sự quyết liệt triển khai thực hiện nhiệm vụ, chất lượng tham mưu văn bản còn hạn chế,... Nguyên nhân: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nắm tình hình ở một số ngành, địa phương chưa thực sự quyết liệt. Việc triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ một số ngành còn thiếu chủ động. Công tác phối hợp giữa các cấp, ngành và các huyện thành phố trong triển khai nhiệm vụ có lúc, có việc còn thiếu chặt chẽ, chưa thực sự hiệu quả, còn nể nang,...

Hội nghị đã thảo luận và có 15 ý kiến tham gia vào Báo cáo. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu các ý kiến tham gia tại phiên họp, tiếp tục cập nhật số liệu, bổ sung nhận định, đánh giá và xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Dự thảo Báo cáo yêu cầu hoàn chỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành để báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIV.

II. Một số nhiệm vụ cần tập trung chỉ đạo trong 6 tháng cuối năm 2019

Trong thời gian những tháng cuối năm, các cấp, các ngành tuyệt đối không chủ quan, luôn chủ động theo dõi sát diễn biến tình hình để có những giải pháp kịp thời; năng động, sáng tạo, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đôn đốc, kiểm tra, khắc phục tình trạng trì trệ trong thực hiện nhiệm vụ; quyết liệt hành động, nói đi đôi với làm nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra cho năm 2019. Trong đó tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Các sở, ngành, địa phương cần tập trung chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp điều hành phát triển kinh tế - xã hội đã được Kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV thông qua và Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ; phấn đấu hoàn thành các mục tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; chú trọng khắc phục những tồn tại, hạn chế, yếu kém và rà soát kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; kiểm tra, xử lý, giải quyết tốt từng vấn đề cụ thể phát sinh.

Tập trung nghiên cứu và đề xuất định hướng phát triển kinh tế - xã hội cấp huyện, tỉnh theo từng ngành, lĩnh vực trong thời gian tới để làm cơ sở đóng góp cho việc xây dựng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, huyện nhiệm kỳ 2020-2025. Đặc biệt là các huyện phải đánh giá đúng thực trạng, tiềm năng, lợi thế để xác định rõ hướng phát triển giai đoạn 2020-2025 và các giai đoạn tiếp theo. Xây dựng Quy hoạch tỉnh Lai Châu Giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050.

2. Về nông nghiệp, nông thôn

- Tập trung triển khai quyết liệt, hiệu quả Đề án tái cơ cấu nông nghiệp, phù hợp với lợi thế và nhu cầu thị trường, hướng tới sản xuất lớn, tập trung, xác định các sản phẩm chủ lực; thực hiện tốt chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp sau khi Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

- Tiếp tục đẩy mạnh triển khai đồng bộ các nội dung chương trình xây dựng nông thôn mới, trong đó tập trung nguồn lực, chỉ đạo quyết liệt thực hiện hoàn thành 07 xã dự kiến đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

- Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân, quyết liệt chỉ đạo, triển khai đồng bộ các biện pháp ngăn chặn dịch tả lợn Châu Phi. Giao Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật

tình kiểm tra làm rõ và đề xuất xử lý nghiêm (nếu có sai phạm) vụ việc vận chuyển lợn dịch vào tiêu thụ ở huyện Mường Tè.

- Chủ động theo dõi, ứng phó với các diễn biến phức tạp của thời tiết theo phương châm 4 tại chỗ (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, cơ sở vật chất tại chỗ, hậu cần tại chỗ). Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống bão lũ,... Nắm chắc địa bàn, chủ động có các phương án phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai đặc biệt là di dời, sơ tán khẩn cấp Nhân dân ra khỏi vùng thiên tai, nguy hiểm; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để tổ chức ứng cứu khi có tình huống xảy ra.

3. Về công nghiệp, thương mại, du lịch

- Tiếp tục kiểm tra, rà soát và có giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp đã và đang đầu tư, khảo sát kinh doanh trên địa bàn. Rà soát các dự án thủy điện đã cấp chủ trương đầu tư còn vướng mắc về rừng để báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Tăng cường công tác quản lý hoạt động xuất, nhập khẩu; quản lý thị trường, giá cả, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn lậu, hàng giả, kém chất lượng, gian lận thương mại, khai thác khoáng sản trái phép. Chỉ đạo làm tốt công tác cung ứng đầy đủ, kịp thời các mặt hàng thiết yếu phục vụ Nhân dân, nhất là các cụm xã vùng sâu, vùng xa, các khu vực dễ bị chia cắt trong mùa mưa lũ.

- Tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến du lịch; tiếp tục khai thác hiệu quả các khu, điểm du lịch; tập trung phát triển du lịch cộng đồng, văn hóa, phát triển các tua, tuyến du lịch kết nối các điểm du lịch trong và ngoài tỉnh.

4. Về tài chính - ngân sách: Tăng cường quản lý thu, giảm nợ đọng và chống thất thu thuế. Các huyện, thành phố chủ động phối hợp với ngành thuế tăng cường các biện pháp thu thuế trên địa bàn, đảm bảo hoàn thành kế hoạch thu ngân sách; tập trung xử lý thu hồi nợ đọng thuế, đồng thời thực hiện công khai và xử lý cương quyết các tổ chức, cá nhân chây ỳ trong thực hiện nghĩa vụ thuế.

5. Về lĩnh vực văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội

- Tập trung hơn nữa trong triển khai, thúc đẩy phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục,... Tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp phổ thông quốc gia năm 2019 trên địa bàn tỉnh đảm bảo an toàn tuyệt đối. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyển sinh, chuẩn bị cơ sở vật chất đảm bảo cho khai giảng năm học 2019-2020.

- Thực hiện đồng bộ, hiệu quả chính sách an sinh xã hội; giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách cho người có công, các đối tượng chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội. Trong tháng 7/2019 tập trung thực hiện tốt các hoạt động tri ân người có công với cách mạng, nhân kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ 27/7, đảm bảo ý nghĩa, thiết thực. Nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác đào tạo nghề, nhất là đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

6. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là đơn giản hóa thủ tục hành chính trong các lĩnh vực quản lý; khắc phục những tồn tại, yếu kém trong hoạt động công vụ. Khẩn trương hoàn thiện các thủ tục sớm đưa Trung tâm phục vụ hành chính công vào hoạt động vào ngày 01/9/2019. Thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp chấn chỉnh kỷ luật kỷ cương hành chính; nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức trong hệ thống cơ quan Nhà nước.

7. Tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nắm chắc tình hình cơ sở, tránh bị động; cảnh giác trước âm mưu của các thế lực thù địch, các luận điệu tuyên truyền chống phá chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước. Xây dựng biên giới hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

8. Một số nhiệm vụ trọng tâm khác

- Các sở, ngành và địa phương:

+ Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nâng cao tinh thần trách nhiệm người đứng đầu, tập trung chỉ đạo xây dựng các dự thảo Báo cáo, Tờ trình dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIV; trực tiếp tham dự đầy đủ các phiên họp thẩm tra của các ban Hội đồng nhân dân tỉnh khi được mời.

+ Tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế, yếu kém trong 6 tháng đầu năm, nhất là chấn chỉnh việc chậm tham mưu, đề xuất các nội dung theo chương trình công tác và nâng cao công tác phối hợp giữa các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ; kiểm tra, xử lý, giải quyết tốt từng vấn đề cụ thể phát sinh; đẩy mạnh hơn nữa, tạo chuyển biến thực chất từng chỉ số của môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh theo lĩnh vực được phân công theo dõi; nỗ lực cắt giảm chi phí, tạo mọi thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

+ Quan tâm giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIV, các ý kiến kết luận sau giám sát của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các đơn thư, khiếu nại tố cáo và các vấn đề bức xúc trong Nhân dân. Chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Thủ trưởng cơ quan hành chính các cấp tăng cường nắm

bắt tình hình thực tế, dành thời gian thỏa đáng trực tiếp đi cơ sở đối thoại, giải trình, trả lời kiến nghị của người tập trung giải quyết căn bản những vấn đề bức ở cơ sở; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố bố trí ngày để tiếp công dân hàng tháng theo quy định.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các sở, ngành và địa phương rà soát các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019, chủ động đề xuất giải pháp thực hiện đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu khó đạt.

- Sở Giao thông vận tải tiếp tục đề nghị với Bộ Giao thông vận tải và các Bộ, ngành Trung ương đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án đường nối cao tốc từ thành phố Lai Châu đến cao tốc Hà Nội - Lào Cai; rà soát các hệ thống tuyến đường giao thông trước mùa mưa, chủ động chuẩn bị các điều kiện về vật tư thiết bị để kịp thời ứng phó khi xảy ra mưa, lũ, đảm bảo giao thông thông suốt, đặc biệt là tại các tuyến đường độc đạo.

- Sở Công Thương chủ trì: Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát tiến độ thực hiện các dự án đầu tư thủy điện trên địa bàn tỉnh; đề xuất các giải pháp giải quyết khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư (*công tác giải phóng mặt bằng, đấu nối các dự án thủy điện,...*). Tham mưu tổ chức Hội chợ thương mại quốc tế Lai Châu năm 2019. Khẩn trương hoàn thiện các thủ tục theo quy định để trình Chính phủ cho phép nâng cấp cửa khẩu Ma Lù Thàng - Kim Thủy Hà lên cửa khẩu quốc tế.

- Tiếp tục tìm kiếm, vận động, thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước có tiềm năng vào đầu tư tại tỉnh. Các ngành chức năng của tỉnh phối hợp chặt chẽ với các địa phương để hỗ trợ, giúp đỡ các nhà đầu tư giải quyết những vướng mắc, triển khai thực hiện nhanh chóng, hiệu quả các dự án đã, đang và sẽ đầu tư vào địa bàn.

- Tổ công tác của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về kiểm tra thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và Tổ công tác kiểm tra công vụ tích cực kiểm tra, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao.

9. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tập hợp các kiến nghị, đề xuất của các cấp, các ngành, báo cáo Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, giải quyết.

III. Các nội dung trình tại phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh

1. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020.

Ủy ban nhân dân tỉnh cơ bản nhất trí với dự thảo, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu các ý kiến tham gia tại phiên họp, hoàn chỉnh Tờ trình báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIV.

2. Định hướng xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và vốn đầu tư năm 2020; Định hướng xây dựng dự toán thu - chi ngân sách địa phương năm 2020 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2020-2022; Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công 06 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 06 tháng cuối năm 2019; Báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2019.

Ủy ban nhân dân tỉnh đã thảo luận và nhất trí với các dự thảo. Giao cơ quan chủ trì soạn thảo phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu các ý kiến tham gia tại phiên họp, hoàn chỉnh các nội dung trình Ủy ban nhân dân tỉnh theo đúng quy định.

Trên đây là nội dung kết luận của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Hội nghị sơ kết nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phiên họp thường kỳ Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 6 (lần 02) năm 2019. Thừa lệnh Chủ tịch, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo để các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan biết, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT. Tỉnh ủy; (B/c)
- TT. HĐND tỉnh; (B/c)
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- VPUB: Lãnh đạo, chuyên viên;
- Ban Thi đua, Khen Thưởng (theo dõi, tổng hợp);
- Các huyện, thành uỷ (phối hợp chỉ đạo);
- UBND các huyện, thành phố;
- Trung tâm Tin học - Công báo;
- Lưu: VT, TH.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG



Hà Trọng Hải